

# IBSS ร่วมกระชับความสัมพันธ์กับสมาคมนักการบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตชั้นนำของโลก

ซูโจว, จีน-1 เม.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนานาชาติซูโจว (IBSS) ภายใต้มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล (Xi'an Jiaotong-Liverpool University หรือ XJTLU) และสมาคมนักการบัญชีที่ได้รับอนุญาตแห่งประเทศอังกฤษ (Institute of Chartered Accountants in England and Wales หรือ ICAEW) ได้ร่วมหารือกันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อพูดคุยถึงรายละเอียดในการเปิดโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบัญชีวิชาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่

โดยคณะผู้แทนที่มาเยือน ซึ่งนำโดยนายไมเคิล อิชซา ประธานบริหารของ ICAEW เช่นเดียวกับนายเจมส์ ลี ผู้อำนวยการประจำประเทศจีนของ ICAEW ได้พบปะกับคณะผู้บริหารอาวุโสของ XJTLU อันประกอบไปด้วยศาสตราจารย์หยูหมิน ลี ประธานบริหารของ XJTLU และศาสตราจารย์ซาร่าห์ ดิชอน คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนานาชาติซูโจว

โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบัญชีวิชาชีพ ซึ่งมีกำหนดการเปิดสอนในเดือนกันยายนนี้ที่ IBSS ได้รวบรวมเนื้อหาหลักสูตรระดับปริญญาโทที่น่าสนใจเอาไว้มากมาย ตามที่ได้มีการเปิดสอนใน IBSS ของมหาวิทยาลัย XJTLU

ศ. ดิชอนได้อธิบายถึงความแตกต่างของหลักสูตรนี้กับหลักสูตรอื่นๆของ IBSS ว่า “หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การนำไปใช้ได้จริง และครอบคลุมประเด็นทางธุรกิจมากมาย โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้นำระดับโลกในแวดวงบัญชีอย่าง ICAEW ซึ่งช่วยให้เราติดต่อกับบริษัท และหน่วยงานต่างๆจำนวนมาก ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงถือเป็นวิธีการอันยอดเยี่ยมในการเตรียมพร้อมนักเรียนของเราสำหรับการจ้างงาน”

นายอิชซา แสดงความเห็นเรื่องความร่วมมือในครั้งนี้ว่าเป็น “การพัฒนาที่สำคัญสำหรับ ICAEW ซึ่งช่วยยกระดับความสัมพันธ์กับภาควิชาธุรกิจไปสู่ระดับใหม่ที่แสนจะน่าตื่นเต้น”

นอกจากนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบัญชีวิชาชีพ จะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของ ICAEW แล้ว นักศึกษายังจะได้รับประโยชน์ผ่านความร่วมมือกับหลักสูตรคู่ขนานจากกรุงลอนดอน โครงการจากทั้งสองแห่งถือเป็นการรับรองทางการศึกษาที่จำเป็น อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังคุณภาพของ ‘ทักษะทางสังคม’ (soft-skill) ซึ่งจะสร้างความมั่นใจว่า นักเรียนจะมีศักยภาพการแข่งขันสูงในตลาดงานและเส้นทางอาชีพ ซึ่งถ้าหากรักษาให้คงอยู่ไว้ได้ ก็จะอยู่ยืนยาวและก่อให้เกิดประโยชน์

## เกี่ยวกับ XJTU

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติซึ่งร่วมกันก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันการศึกษาชั้นนำจากจีนและสหราชอาณาจักร XJTU เป็นองค์กรร่วมทุนอิสระระหว่างจีน-อังกฤษ และเป็นผู้บุกเบิกการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในจีนแผ่นดินใหญ่ XJTU ตั้งอยู่ในเมืองซูโจว ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกทางชายฝั่งตะวันออกของจีน และยังเป็นเมืองที่มีจีดีพีสูงที่สุดเป็นอันดับ 4 ของจีน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา การใช้ชีวิต และความเจริญก้าวหน้าอีกด้วย นอกจากนี้เราจะมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จำนวนมากแล้ว XJTU ยังได้พัฒนาภาพลักษณ์เรื่องความหลากหลายของนานาชาติ และศักยภาพด้านวิชาการในระดับสากลอย่างรวดเร็ว ด้วยการสรรหานักศึกษาและคณาจารย์จากทั่วทุกมุมโลก

สามารถดูรายงานฉบับเต็มและอื่นๆอีกมากมายได้ที่โต๊ะข่าว XJTU

ติดตามเราได้ที่นี่:

[facebook.com/xjtlu](https://facebook.com/xjtlu)

[weibo.com/xjtlu](https://weibo.com/xjtlu)